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รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 64 

ของ 

บริษัท อลูคอน จ ากัด (มหาชน) 
เวลา และสถานที่ 
การประชุมใหญ่สามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 64 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุม 211 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม.1  
บางนา กรุงเทพมหานคร 10260  
รายช่ือกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายสมชาย อังสนันท์ กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการ  
2. นายทะคะอะกิ ทะเคะอุจิ กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ 
3. นางสาวสาลินี มาตานี กรรมการ, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง 
4. นายศุภชัย หล่อวณิชย ์ กรรมการ, ผู้จัดการโรงงาน 
5. นายมาคซิมิลาน พริสโตฟเชค 
6. นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์ 

กรรมการ, ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคอาวุโส (เหรียญ) 
กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

7. นายนเรศ อินเทวัฒน์ กรรมการอิสระ, และกรรมการตรวจสอบ  
8. นายโทชิยูกิ โคอิเกะ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 
9. นายวิบูลย์ เอื้ออนันต์ กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
10. นางสาวคาสุมิ ทาเคะอุจิ กรรมการ 
11. นายโนบุอะกิ อิโซโน กรรมการ 
บริษัทมีกรรมการจ านวน 11 ท่านเข้าร่วมประชุมจ านวน 11 ท่านคิดเป็นร้อยละ 100 ของ
คณะกรรมการ 
รายช่ือบุคคลที่เกี่ยวข้องท่ีเข้าร่วมประชุม 
1. นางปิยธิดา ตั้งเด่นชัย  ผู้ตรวจสอบบัญชี – บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 
2. นางธีรภา ถิรพัธน์ ผู้อ านวยการสูงสุดทางการเงิน (CFO) 
3. นางธารทิพย์ โชคธรรมสถิตย์ ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน 
4. นายทรงชัย ลิ้มสมบัติอนันต์ ผู้จัดการฝ่ายขาย  
5. นายสราวุธ สภุา ผู้จัดการแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. นายปิติพงศ์ อาชามงคล เลขานุการบริษัท และผู้จัดการแผนกกฎหมาย 
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เริ่มประชุม 
ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและขอประชุมโดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก

ในการประชุมคราวนี้ เพ่ือกระชับเวลาการประชุมให้เสร็จสิ้นโดยรวดเร็ว และประธานฯ ได้แนะน า
คณะกรรมการต่อที่ประชุม หลังจากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงจ านวนผู้ถือหุ้นและจ านวนหุ้นที่
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

• จ านวนผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจ านวน 32 คนรวมจ านวนหุ้น 33,086,991 หุ้น คิดเป็น
จ านวนร้อยละ 76.59 ของจ านวนหุ้นของบริษัทที่ออกและเสนอขายทั้งหมด  

• จ านวนผู้รับมอบฉันทะจ านวน 15 คนรวมจ านวนหุ้น 3,951,276 หุ้น คิดเป็นจ านวนร้อย
ละ 9.15 ของจ านวนหุ้นของบริษัทที่ออกและเสนอขายทั้งหมด 

• รวมจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด จ านวน 47 คนรวมจ านวนหุ้น 37,038,267 หุ้น คิดเป็น
จ านวนร้อยละ 85.74 ของจ านวนหุ้นของบริษัทที่ออกและเสนอขายทั้งหมด ดังนั้นจึง
ครบเป็นองค์ประชุมตามบทบัญญัติแห่งข้อบังคับของบริษัท 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปิติพงศ์ อาชามงคล เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียด
กระบวนการในการลงคะแนนเสียงและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 

• การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมแบบ Physical เพียงอย่างเดียว 
• ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงโดยหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง 
• ที่ประชุมจะท าการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนทีละวาระ ตามระเบียบวาระซ่ึงได้ส่ง

ให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งหมด 8 วาระ 
• ประธานฯจะเป็นผู้เรียกให้ผู้ถือหุ้นลงมติตามระเบียบวาระการประชุมทีละวาระเพ่ือที่ผู้

ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจะได้ลงคะแนนเสียงในใบ
ลงคะแนนที่ท่านได้รับ ณ จุดลงทะเบียน  

• ในการลงคะแนนขอให้ท่านผู้ถือหุ้น ท าเครื่องหมายกากบาท “”  ลงในใบลงคะแนน
เสียงในช่องที่ท่านประสงค์จะลงคะแนน ซึ่งมีสามช่องคือ  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย หรือ งด
ออกเสียง โดยกากบาทเพียงช่องเดียวเท่านั้น 

• ส าหรับท่านผู้ถือหุ้นที่มาถึงที่ประชุม หลังจากที่การประชุมได้เริ่มต้นแล้ว ท่านผู้ถือหุ้น
ท่านดังกล่าวยังคงมีสิทธิเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนได้ นับตั้งแต่วาระท่ีท่าน
ได้เริ่มเข้าร่วมประชุมแล้วเท่านั้น ไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ได้พิจารณา
ผ่านไปแล้ว  

• การนับคะแนนเสียงในที่ประชุม จะท าการนับตามระเบียบวาระการประชุมทีละวาระ  
แต่ละวาระนั้นจะปรากฏในใบลงคะแนนเสียงซึ่งเรียงจากวาระที่หนึ่งไปถึงวาระที่ แปด 
เมื่อท่านผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนในแต่ละวาระ เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะท า
การเก็บรวบรวมเพ่ือน าไปประมวลผลกับใบลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะใน
แบบมอบฉันทะ ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นได้ส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่รับลงทะเบียนไว้แล้ว โดย
คะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และที่งดออกเสียงจะถูกน ามาหักออกจาก
คะแนนเสียงทั้งหมดของที่ประชุมในแต่ละระเบียบวาระ  

• ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ผู้ถือหุ้นรายนั้นจักต้องงดออกเสียง 
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• มติที่ได้ในแต่ละวาระ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ยกเว้นวาระที่ 6 ที่จะต้องได้รับ
คะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้ท าการเรียนเชิญคุณปิยธิดา ตั้งเด่นชัย ผู้สอบบัญชีของบริษัท 
เพ่ือท าหน้าที่ เป็นกรรมการตรวจนับคะแนนเสียง และได้เรียนเชิญผู้ถือหุ้นจ านวน 2 ท่านคือ  
คุณสุชาติ คุ้มวิจัยรัตน์และคุณจ าเนียร์ ปลั่งเปล่ง  ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับลงคะแนน 

จากนั้น ประธานฯ กล่าวว่าระเบียบและขั้นตอนตามที่ได้แจ้งต่อที่ประชุมนี้ จะท าให้การ
ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 64 เป็นไปด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส และถูกต้องตาม
ข้อบังคับของบริษัทและข้อก าหนดหรือค าแนะน าของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

นอกจากนั้น ในการประชุมครั้งนี้บริษัทได้มีการบันทึกการประชุมในลักษณะสื่อวิดีทัศน์และ
พร้อมให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่ร้องขอ 

หลังจากนั้นประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมเพ่ือพิจารณาวาระการประชุมตามล าดับ ดังนี้  

วาระท่ี 1  พิจาณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 63  

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมท าการพิจารณารับรอง รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  
ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 63 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 ซึ่งได้จัดส่งส าเนาให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมในครั้งนี้แล้ว รายงานการประชุมฉบับนี้ได้มีการน าส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 และได้มีการแสดงไว้บนเว๊บไซด์ซึ่งที่ผ่านมาไม่มีผู้ถือหุ้นใดโต้แย้งหรือ
คัดค้านรายงานการประชุมดังกล่าว   

ประธานได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อแก้ไขใดในรายงานการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นครั้ง
ที่ 63 หรือไม่ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอแก้ไขในรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว  

ดังนั้น ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญ
ประจ าปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 63 หลังจากได้พิจารณาแล้ว ผู้ถือหุ้นได้มีมติดังนี้  
มติ: โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ท าการพิจารณาอนุมัติและรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากต่อ

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 63 ตามที่ประธานฯเสนอ โดยมี
รายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นด้วย จ านวน 37,038,268 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
บัตรเสีย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
ทั้งนี้  จากจ านวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 48 คน รวมจ านวนหุ้นคิดเป็นคะแนนเสียง 

37,038,268 คะแนน หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมเพ่ิมก่อนจะเริ่มพิจารณาวาระที่ 1 จ านวน 1 ท่าน ถือ
หุ้นจ านวน 1 หุ้น 

วาระท่ี 2  พิจารณารับทราบรายงานประจ าปี 2566 และผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี
บัญชี 2566 



 

4 

 

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมให้นายทะคะอะกิ ทะเคะอุจิ กรรมการผู้จัดการของบริษัท เป็น
ผู้รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2566 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 
ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว 

นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ ได้รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัท ซึ่งมี
รายละเอียดปรากฏตามรายงานในหนังสือรายงานประจ าปี 2566 หน้าที่ 6  

นอกจากนั้น นายปิติพงศ์ อาชามงคล เลขานุการบริษัท ได้รายงานเรื่องนโยบายต่อต้าน
คอร์รัปชั่นว่า บริษัทฯได้ประกาศใช้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น และคู่มือมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น 
และจะเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) ภายในปี
นี้ เพ่ือขอรับใบรับรองต่อไป 

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ได้มีการลงคะแนนเสียงแต่อย่างใด   

วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัทได้แก่ งบแสดงฐานะทางการเงินและ
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 

ประธานฯ ได้เรียนเชิญคุณธีรภา ถิรพัธน์ ผู้อ านวยการสูงสุดทางการเงิน (CFO) เป็นผู้เสนอ
รายละเอียดต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติงบการเงิน งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จของบริษัทประจ าปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อม
กับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว คุณธีรภา ถิรพัธน์ ได้สรุปจุดเด่นทางการเงินตามงบการเงินดังนี้  

รายการ 2565 2566 แตกต่าง 

ฐานะทางการเงิน    
สินทรัพย์รวม 7,339.96 MB 7,429.88 MB +1.23% 
หนี้สินรวม 842.54 MB 847.42 MB +0.58% 
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 6,497.42 MB 6,582.46 MB +1.31% 
ผลการด าเนินการ    
รายได้ 7,202.38 MB 6,336.72 MB -12.02% 
รายจ่ายรวม 6,406.37 MB 5,741.44 MB -10.38% 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้  796.00 MB 595.28 MB -25.22% 
ก าไรสุทธิ 659.41 MB 506.49 MB -23.19% 
ก าไรสุทธิต่อหุ้น   15.26 Baht  11.72 Baht -23.20% 

คุณธีรภา ถิรพัธน์ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า รายได้ที่ได้แสดงในตารางข้างต้นนี้มาจาก  
(1) รายได้จากการขายสินค้า (2) ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ และ (3) รายได้อ่ืน ซึ่งได้รายได้จาก
การขายสินค้าในปี 2566 นั้นประกอบด้วยรายได้จากกระป๋องและหลอดอลูมิเนียม จ านวน  3,077 
ล้านบาท และรายได้จากเหรียญอลูมิเนียมจ านวน 3,047 ล้านบาท  

นอกจากนั้น คุณธีรภา ถิรพัธน์ ได้สรุปสาระการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ ตามที่ได้ระบุไว้ใน
ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินการ รายงานประจ าปี หน้า 33-41  

หลังจากนั้น ได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามค าถามต่าง ๆ และกรรมการผู้จัดการได้ตอบให้ผู้ถือหุ้น
ทราบดังนี้  
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นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า  
1. มีเงินลงทุนชั่วคราวจ านวน 1,800 ล้านบาท ท าไมบริษัทเก็บเงินสดไว้ และมีการ

จัดการอย่างไร 
นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ กรรมการผู้จัดการ และนางธีรภา ถิรพัธน์ CFO ได้ร่วมกันตอบผู้ถือ

หุ้นว่าเงินลงทุนชั่วคราวนั้น ตามมาตรฐานการบัญชีจะต้องมีการแยกเงินฝากไปเป็นเงินฝากประจ า 
ทางบริษัทมีเงินสดเป็นดอลล่าร์สหรัฐเหลือค่อนข้างสูง เนื่องจากดอกเบี้ยของเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐมี
จ านวนที่สูง จึงไม่ได้มีการแลกเปลี่ยนเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐเป็นเงินบาทไทย เพ่ือให้อัตราดอกเบี้ยที่
สูงกว่าการฝาก  

การพิจารณาฝากกับธนาคารใด เราจะมีการเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 3 ธนาคาร 
เพ่ือให้อัตราดอกเบี้ยที่ดีที่สุด  

หลังจากนั้น ผู้ถือหุ้นเสนอได้แนะให้น าเงินลงทุนชั่วคราวนี้ไปลงทุนให้เกิดผลประโยชน์ตอบ
แทน  

กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงว่า ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทไม่ได้มีการลงทุนขนาดใหญ่ และยังไม่มี
แผนงานที่จะลงทุนในการซื้อกิจการผลิตเหรียญอลูมิเนียมหรือขยายก าลังการผลิตของบริษัท  
นอกจากนั้น นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทก าหนดไว้ที่ร้อยละ 50 -70 ของก าไรและฐานะเงิน
สดของบริษัทมีจ านวนที่สูง ผู้ถือหุ้นอาจเสนอให้พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ ซึ่งในเรื่อง
ดังกล่าวทางฝ่ายบริหารจะพิจารณาต่อไป  

2. ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน มีการวัดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ - อลูมิเนียม ราคาทุน 
กับราคาตลาด ได้มีการจัดการอย่างไร  

นางธีรภา ถิรพัธน์ CFO ไดต้อบผู้ถือหุ้นว่าบริษัท ด าเนินการตามมาตรฐานการบัญชี และได้มี
การทดสอบ NRV ณ สิ้นงวด ซึ่งได้ผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีก่อนปิดงบไตรมาสทุกครั้ง และได้
แสดงไว้ในงบการเงินอย่างถูกต้อง   

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัทได้แก่ งบแสดง
ฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 หลังจากได้พิจารณาแล้ว 
ผู้ถือหุ้นได้มีมตดิังนี้ 
มติ: ที่ประชุมท าการพิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัท ประกอบด้วย งบแสดงฐานะ

ทางการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่ประธานฯได้เสนอ 
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้ 

เห็นด้วย จ านวน 37,462,968 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เหน็ด้วย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
บัตรเสีย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
ทั้งนี้  จากจ านวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 51 คน รวมจ านวนหุ้นคิดเป็นคะแนนเสียง 
37,462,968 คะแนน หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมเพ่ิมก่อนจะเริ่มพิจารณาวาระที่ 3 จ านวน 3 ท่าน ถือ
หุ้นจ านวน 424,700 หุ้น 
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วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2566 และการจ่าย
ปันผล 

ส าหรับวาระการพิจารณานี้ ประธานฯ ขอให้นายทะคะอะกิ ทะเคะอุจิ กรรมการผู้จัดการ 
เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ รายงานต่อที่ประชุมว่า จากผลการด าเนินงานในรอบปีบัญชีสิ้นสุด 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีก าไรสุทธิเป็นเงินจ านวนรวมทั้งสิ้น 506,485,682 บาท ซึ่ง
คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้ว และเห็นว่าเนื่องจากบริษัทได้ท าการจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารอง
ตามกฎหมายครบแล้ว และบริษัทมีก าไรมากเพียงพอในการจ่ายเป็นเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของ
บริษัท โดยยังคงมีความสามารถในการขยายกิจการได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมท าการ
พิจารณาอนุมัติ วันก าหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผลคือวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 และ
ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ เป็นไปตามที่บริษัทได้แจ้งไว้กับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 นอกจากนี้ บริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังนี้ 
      4.1  บริษัทจะท าการจ่ายปันผล เป็นเงินสดในอัตรา 8 บาท ต่อหุ้น โดยแบ่งเป็น 
   - จ่ายในอัตราหุ้นละ 4.91 บาทจากก าไรสุทธิที่ไม่ได้รับการยกเว้นภาษี 
   - จ่ายในอัตราหุ้นละ 3.09 บาทจากก าไรสุทธิที่ได้รับจากการยกเว้นภาษีจากสิทธิ
ประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) จึงไม่สามารถเครดิตภาษีได ้

4.2  ในการจ่ายปันผล บริษัทจะท าการหักภาษี ณ ที่จ่ายในปันผลดังกล่าวในอัตราร้อยละ 10 
ดังนั้น จ านวนภาษีที่จะถูกหักไว้คิดเป็นจ านวน 0.49 บาทต่อหุ้น โดยจ านวนเงินปันผล 
ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับหลังหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้วจะเท่ากับ 7.51 บาทต่อหุ้น และรวมเป็น
จ านวนเงินปันผลทั้งหมดที่บริษัทจะต้องจ่ายเท่ากับ 345,599,888 บาท  

ทั้งนี้ รายละเอียดต่างๆ ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 4 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว 

นอกจากนั้น นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ ได้แจงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลย้อนหลังระหว่าง
ปี 2562 – 2566 ของบริษัท มีดังนี้ 

ปี ก าไรสุทธิ 
(พันบาท) 

เงินปันผล 
(บาท) 

ร้อยละของ 
ก าไรสุทธิ 

2562 532,116 7.50 60.89 
2563 669,003 10.00 64.57 
2564 704,218 10.00 61.34 
2565 659,407 10.00 65.51 
2566 506,486 8.00 68.23 

หลังจากได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม ประธานฯ 
จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าว  

มติ:  ที่ประชุมได้ท าการพิจารณา และมีมติด้วยเสียงข้างมากโดยเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรจากการ
ด าเนินงานมากเพียงพอที่จะจ่ายเป็นเงินปันผล และบริษัทมีทุนส ารองตามกฎหมายครบตาม
จ านวนที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ก าหนดไว้ ดังนั้นที่ประชุมใหญ่
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สามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น จึงอนุมัติจ่ายปันผลในอัตรา 8.00 บาทต่อหนึ่งหุ้น คิดเป็นจ านวนเงิน
รวมทั้งสิ้น 345,599,888 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายในการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอในที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น 
ที่ประชุมได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้น เฉพาะผู้มีสิทธิได้รับปันผลตามที่
ข้อบังคับของบริษัทก าหนดไว้ โดยเป็นผู้ที่มีรายชื่อ ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับ
ปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 และก าหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567  
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้ 

เห็นด้วย จ านวน 37,462,968 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
บัตรเสีย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
ทั้งนี้  จากจ านวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 51 คน รวมจ านวนหุ้นคิดเป็นคะแนนเสียง 
37,462,968 คะแนน หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่ง
ตามวาระ  

ประธานฯ ได้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับข้อ 14 ของบริษัท ซึ่ ง
ก าหนดว่า  

“ในทุกๆปี กรรมการของบริษัทจะต้องพ้นจากต าแหน่งเป็นจ านวนอย่างน้อยหนึ่งใน
สามเป็นอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จ านวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่ง 
โดยกรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง และอาจได้รับเลือกให้
กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกได้” 
ในปีนี้ กรรมการซึ่งถึงก าหนดต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ มีจ านวน 4 ท่านดังนี้ 
1. นายศุภชัย หล่อวณิชย์  
2. นายวิบูลย์ เอื้ออนันต์  
3. นางสาวคาสุมิ ทาเคะอุจิ 
4. นายโทชิยูกิ โคอิเกะ  
คณะกรรมการได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้งสี่  กลับมาด ารง

ต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้งดออกเสียงลงคะแนนในส่วนของการ
เลือกตั้งกรรมการในส่วนของแต่ละท่าน  

ในการพิจารณาวาระนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความเห็นโดยไม่รวมถึงกรรมการ
ซึ่งเป็นผู้ครบก าหนดออกตามวาระว่า กรรมการทั้งสี่ที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนั้น เป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ และให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนิน
กิจการของบริษัท และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ในส่วนของกรรมการอิสระที่ด ารงต าแหน่งเกินกว่า 9 
ปี แต่บริษัทก็เล็งเห็นว่ากรรมการเหล่านั้นยังคงมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ดังนั้น 
คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นท าการพิจารณาอนุมัติ การแต่งตั้งคณะกรรมการ
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ทั้งสี่เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบการประชุม 
(เอกสารแนบ 5) ซึ่งได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว  

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะ ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมท าการพิจารณา
การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และมีมติดังนี ้
มติ: ที่ประชุมได้ท าการพิจารณา และมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ครบก าหนด
ออกตามวาระทั้งสี่ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากในการเลือกตั้งกรรมการแต่ละคนดังนี้  

• นายศุภชัย หล่อวณิชย์  
เห็นด้วย จ านวน 37,403,568 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.84 
ไม่เห็นด้วย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง จ านวน 59,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.16 
บัตรเสีย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

ทั้งนี้  จากจ านวนผู้ถือหุ้นที่ เข้าร่วมประชุม 51 คน รวมจ านวนหุ้นคิดเป็นคะแนนเสียง 
37,462,968 คะแนน หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
• นายวิบูลย์ เอื้ออนันต์   

เห็นด้วย จ านวน 37,453,468 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.97 
ไม่เห็นด้วย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง จ านวน 10,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.03 
บัตรเสีย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
ทั้งนี้  จากจ านวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 52 คน รวมจ านวนหุ้นคิดเป็นคะแนนเสียง 
37,463,468 คะแนน หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมเพ่ิมก่อนจะเริ่มพิจารณาวาระที่ 5-2 จ านวน 1 ท่าน 
ถือหุ้นจ านวน 500 หุ้น 
• นางสาวคาสุมิ ทาเคะอุจิ  

เห็นด้วย จ านวน 37,463,481 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
บัตรเสีย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
ทั้งนี้  จากจ านวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 55 คน รวมจ านวนหุ้นคิดเป็นคะแนนเสียง 
37,463,481 คะแนน หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมเพ่ิมก่อนจะเริ่มลงคะแนนเสียงในวาระที่ 5-3 จ านวน 
3 ท่าน ถือหุ้นจ านวน 13 หุ้น 
• นายโทชิยูกิ โคอิเกะ  

เห็นด้วย จ านวน 37,463,334 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 
ไม่เห็นด้วย จ านวน 150 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 
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งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
บัตรเสีย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
ทั้งนี้  จากจ านวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 56 คน รวมจ านวนหุ้นคิดเป็นคะแนนเสียง 
37,463,484 คะแนน หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมเพ่ิมก่อนจะเริ่มลงคะแนนเสียงในวาระที่ 5-4 จ านวน 
1 ท่าน ถือหุ้นจ านวน 3 หุ้น 

วาระท่ี 6   พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ส าหรับปี 2567 

ส าหรับการพิจารณาวาระนี้ ประธานฯ ขอให้นายทะคะอะกิ ทะเคะอุจิ กรรมการผู้จัดการ 
เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม โดยประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามรายละเอียดในเอกสารที่
จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว 

นายทะคะอะกิ ทะเคะอุจิ เสนอต่อผู้ถือหุ้นว่าจากการพิจาณาก าหนดค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการบริษัทส าหรับปี 2567 นั้น คณะกรรมการของบริษัท ได้ท าการพิจารณาโดยใช้
ฐานข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ จากบริษัทจดทะเบียนในปี 2565 ซึ่งจัดท าโดยสถาบันกรรมการไทย
ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นฐานข้อมูลอ้างอิงในการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ โดยเทียบเคียงกับกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน และค านึงถึงความเหมาะสม
เกี่ยวกับประเภทธุรกิจ รวมถึง การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตามความเหมาะสมกับ
ประสบการณ์ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ  

เนื่องจากอัตราค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติในปีที่ผ่านมา ทางคณะกรรมการเห็นสมควรให้ใช้
อัตราเดิมต่อไปอีกหนึ่งปี จึงเสนออัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยดังนี้  

• ประธานคณะกรรมการ จ านวน 650,000 บาท/ปี 
• กรรมการ จ านวน 400,000 บาท/คน/ปี 
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 300,000 บาท/ปี 
• คณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 250,000 บาท/คน/ปี 
• ประธานคณะกรรรมการบริหารความเสี่ยง 50,000 บาท/ครั้งประชุม 
• กรรมการบริหารความเสี่ยง 30,000 บาท/ครั้งประชุม 

ภายหลังจากที่ได้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ค า
เสนอแนะ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่าง 
ๆ ตามที่เสนอมานี้ หลังจากได้พิจารณาแล้ว ผู้ถือหุ้นได้มีมติดังนี้ 
มติ: ที่ประชุมได้ท าการพิจารณา และมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 อนุมัติการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตามที่ได้เสนอมา โดยมีรายละเอียดการ
ลงคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นด้วย จ านวน 37,462,684 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 
ไม่เห็นด้วย จ านวน 800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 
งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
บัตรเสีย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
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ทั้งนี้  จากจ านวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 56 คน รวมจ านวนหุ้นคิดเป็นคะแนนเสียง 
37,463,484 คะแนน หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2567 

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุม โดยนางสาววรินทร์พร เอ้ืออนันต์ ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม  โดยพิจารณาเอกสารแนบหมายเลข 7 ส าหรับ
รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้
แล้ว 

นางสาววรินทร์พร เอ้ืออนันต์ เรียนต่อที่ประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ
ของบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบ
บัญชีส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งคณะกรรมการของบริษัท ได้ท าการ
พิจารณาแล้วและเห็นสมควรให้แต่งตั้ง 

1. นางปิยธิดา ตั้งเด่นชัย   ใบอนุญาตเลขท่ี 11766 และ/หรือ 
2. นายสุเมธ แจ้งสามสี   ใบอนุญาตเลขท่ี 9362 และ/หรือ 
3. นางสาวอารีย์ ก่อปิ่นไพทูรย์  ใบอนุญาตเลขท่ี 10882  
จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคน

หนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทได้ท าการพิจารณาและเห็นสมควรให้เสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2567 เป็นเงิน 
1,220,000 บาท  

หลังจากนั้น ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและก าหนด
ค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบบัญชีส าหรับปี 2567 
มติ: ที่ประชุมได้ท าการพิจารณาและอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2567 โดยมี
รายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้  
1. นางปิยธิดา ตั้งเด่นชัย   ใบอนุญาตเลขท่ี 11766 และ/หรือ 
2. นายสุเมธ แจ้งสามสี   ใบอนุญาตเลขท่ี 9362 และ/หรือ 
3. นางสาวอารีย์ ก่อปิ่นไพฑูรย์  ใบอนุญาตเลขท่ี 10882  
โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบ แสดงความเห็นต่อ และลงนามในงบการเงินของ
บริษัท โดยที่ประชุมได้อนุมัติค่าสอบบัญชีประจ าปี 2567 เป็นจ านวนเงิน 1,220,000 บาท 
โดยมีรายละเอียดคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นด้วย จ านวน 37,462,674 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 
ไม่เห็นด้วย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง จ านวน 810 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 
บัตรเสีย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
ทั้งนี้  จากจ านวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 56 คน รวมจ านวนหุ้นคิดเป็นคะแนนเสียง 
37,463,484 คะแนน หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
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8. เรื่องอ่ืน ๆ  
ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อมูลหรือเสนอข้อเสนอแนะให้กับทาง

บริษัท ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลดังนี้  
นายสิทธิชัย ลัดลอย ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่ามีปัจจัยใดทางด้านบวกและด้านลบที่มีผลกระทบ

ต่อการด าเนินงานของบริษัท  
นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบผู้ถือหุ้นว่าธุรกิจของอลูคอนต้องใช้

อลูมิเนียมเป็นวัตถุดิบหลัก ราคาของก้อนอลูมิเนียมมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท หาก
ราคาอลูมิเนียมสูงขึ้นก็จะมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ แต่ในทางกลับกัน บริษัทก็ต้องการให้
ราคาอลูมิเนียมก้อนมีราคาต่ าเพราะมีผลต่อต้นทุนการผลิตของหลอดและกระป๋องอลูมิเนียม แต่ในปี 
2566 ช่วงไตรมาสแรก บริษัทขาดทุนจากราคาขายของอลูมิเนียมก้อนที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก แต่
หลังจากนั้นราคาอลูมิเนียมก็ปรับลดลง ถ้าเป็นขายเหรียญอลูมิเนียม เราซื้อขายตามราคา LME และมี
ค่า Premium ก็สามารถปรับราคาซื้อขายให้เป็นไปตามราคาตลาดได้ แต่ถ้าเป็นหลอดและกระป๋อง
อลูมิเนียม ถ้าราคาอลูมิเนียมปรับตัวสูงขึ้น บริษัทไม่สามารถเพ่ิมราคาขายได้ เพราะลูกค้าส่วนใหญ่ า
อาจปฏิเสธและซื้อสินค้าจากแหล่งอ่ืนแทนเนื่องจากราคา แต่บริษัทก็ไม่สามารถปรับราคาหลอดและ
กระป๋องอลูมิเนียมให้ลงมาได้  

นอกจากนั้น ปัจจัยที่สองคือเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน ธุรกิจของอลูคอนเป็นการส่งออกเกือบ 
ร้อยละ 80 โดยรับเป็นเงิน USD ประมาณร้อยละ 60 และอีกร้อยละ 20 เป็นเงินเยน (ญี่ปุ่น)  ในปี 
1997 ปีนั้นธุรกิจของอลูคอนมีแนวโน้มที่ดี แต่ในปีนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนท าให้เกิดผล
กระทบต่อธุรกิจอย่างมาก ท าให้เกิดผลขาดทุนอย่างมากจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวเพราะบริษัทมี
หนี้จากการลงทุนเป็นเงินตราต่างประเทศทั้ง USD และ JPY ถึงแม้ว่าในปีนี้ เราไม่มีเงินกู้เป็น USD 
และ JPY แต่รายได้ที่ได้จาการขายก็เป็นเงินตราต่างประเทศ เมื่อค านวณเป็นเงินบาทไทย ก็ท าให้มี
การขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน  

ส่วนปัจจัยอื่น ๆ ก็มีท้ังค่าพลังงาน ค่าแรงงาน แต่ก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของ
บริษัท 

นายกิตติภณ สุนทรพาณิชย์ ได้สอบถามที่ประชุมว่าบริษัทมีวิธีการจัดการอย่างไรกับราคา
อลูมิเนียมที่สูงขึ้น 

นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ กรรมการผู้จัดการได้ตอบผู้ถือหุ้นว่า ผลก าไรขึ้นอยู่กับต้นทุนของ
อลูมิเนียมก้อนที่เราซื้อในช่วงเวลานั้น ถ้าราคา LME ขึ้นสูง ราคาขายจะสอดคล้องกับราคา LME 
เพราะบริษัทอิงราคาขายตาม LME ด้วยเช่นกันส าหรับเหรียญอลูมิเนียม ส่วนด้านกระป๋องและหลอด
อลูมิเนียมนั้นจะไม่ได้สอดคล้องกับราคา LME เนื่องจากมีการก าหนดต่อหน่วยผลิตที่แน่นอน ท าให้
ปรับราคาข้ึนลงตาม LME ไม่ได้ บริษัทต้องควบคุมต้นทุนอ่ืน ๆ ให้คงที่หรือลดลงเพ่ือให้มีก าไร 
 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติมแล้ว ประธานได้กล่าวขอบคุณและปิดการประชุมประจ าปี 
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ปิดการประชุม เวลา 11.20 น.  
 
 
           ลงนาม         ประธานที่ประชุม 

                                                (นายสมชาย อังสนนัท์) 
 
 
         ลงนาม         กรรมการผู้จัดการ 

                                    (นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ) 
บันทึกการประชุมโดย 
 

 
ลงนาม    เลขานุการบริษัท  
          (นายปิติพงศ์ อาชามงคล) 


